
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 / 2566  
ครั้งที่ 4 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเจริญ ผาอินดี ประธานสภา เจริญ ผาอินดี  
2 นายดวงเดือน อัตสาร รองประธานสภา อบต.ธาตุ ดวงเดือน อัตสาร  
3 นางสมพาน สินโพธิ์ ส.อบต. ม.8 สมพาน สินโพธิ์  
4 นางอุบล ทัศมี ส.อบต. ม.16 อุบล ทัศม ี  
5 นายมีชัย โยชน์เยื้อน ส.อบต. ม.3 มีชัย โยชน์เยื้อน  
6 นายประวิน หล้าคำพา ส.อบต. ม.2 ประวิน หล้าคำพา  
7 นายสมัย อุดม ส.อบต. ม.4 สมัย อุดม  
8 นายคาน เคนพุทธา ส.อบต. ม.6 คาน เคนพุทธา  
9 นายถาวร ไต่ตาม ส.อบต. ม.18 ถาวร ไต่ตาม  

10 นายทวี แสนอุบล ส.อบต. ม.10 ทวี แสนอุบล  
11 นายสัญญา ชาวทองหลาง ส.อบต. ม.19 สัญญา ชาวทองหลาง  
12 นายวิจิตร ทาปลัด ส.อบต. ม.1 วิจิตร ทาปลัด  
13 นายเดี่ยว จันทะเลือง ส.อบต. ม.21 เดี่ยว จันทะเลือง  
14 นายประดิษฐ์ วงค์อินอยู่ ส.อบต. ม.9 ประดิษฐ์ วงค์อินอยู่  
15 นางสาววิภาดา ขันธุลา ส.อบต. ม.13 วิภาดา ขันธุลา  
16 นายสอ ก่ำสี ส.อบต. ม.22 สอ ก่ำสี  
17 นายทวี หอมสมบัติ ส.อบต. ม.20 ทวี หอมสมบัติ  
18 นายบัวคำ แสงเชื่อพ่อ ส.อบต. ม.15 บัวคำ แสงเชื่อพ่อ  
19 นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต. ม. 12 โชคชัย  พงษ์ประสาร  
20 นางวิลัย เชื้อแก้ว ส.อบต. ม.14 วิลัย เชื้อแก้ว  
21 นายสุทธิ ดาสิน ส.อบต. ม. 17 สุทธิ ดาสิน  
22 นายทำนอง ขันธ์โท ส.อบต. ม.7 ทำนอง ขันธ์โท  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายก อบต.ธาตุ ศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง  
2 นายศิลณุลักษณ์ ปิ่นใจ รองนายก อบต.ธาตุ ศิลณุลักษณ์ ปิ่นใจ  
3 นายอมรชัย ชาวศรี รองนายก อบต.ธาตุ อมรชัย ชาวศรี  
4 นายพิมาร ผิวบาง เลขานุการนายกฯ พิมาร ผิวบาง  
5 นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร ปลัด อบต.ธาตุ เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร  
6 นางสาวณัฐริณี  ไพสีขาว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ณัฐริณี  ไพสีขาว  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเกียรติศักดิ์  ไชยโคตร เลขานุการสภา อบต .ธาตุ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม นายเจริญ ผาอินดี   ประธานสภา อบต.ธาตุ แจ้งวันนี้มีสมาชิกสภามาประชุม 
22 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานจึงกล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
ประธานสภา ฯ  เชิญสมาชิกตรวจดูเอกสารรายงานการประชุมที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่  

1/2566  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 
ประธาน   มีผู้ใดมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา  หากไม่มีท่านใดสงสัย หรือประสงค์จะแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมในการรับรอง 

รายงานการประชุมสภา อบต.ธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์  2566 

มติที่ประชุม  ให้การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอใหม่ 
   4.1 ข้อบัญญัติการถมท่ีดิน 
ประธานสภา อบต. เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายอมรชัย ชาวศรี    
รองนายก อบต.   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  จะตราข้อบัญญัติเรื่องการถมท่ีดิน     

เพ่ือให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ตำบลธาตุ  ทั้งนี้ได้แจกเอกสารให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ และศึกษาถึงผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใน
พ้ืนที่ของเราหรือไม่อย่างไร   

ปลัด อบต.   เรื่องตราข้อบัญญัติตำบลนี้ให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูก่อน หากเห็นว่ามีข้อต้อง 
แก้ไขอย่างไรหากไม่ประสงค์จะนำเข้าสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในครั้งนี้  ก็จะยกยอด
ไปในการประชุมครั้งถัดไป 

นายสุทธิ ดาสิน ม. 17  เสนอให้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป 
นายวิจิตร ทาปลัด ม. 1  เรื่องตราข้อบัญญัติตบล  ให้ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนใน 

พ้ืนที่ได้รับทราบก่อน  เพื่อจะได้ทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลถึงเหตุผลความเป็นไป
ได้ในด้านต่าง ๆ หรือผลกระทบที่ตามมาในภัยหลัง 

ประธานสภา   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเสนอเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการถมท่ีดิน 
หรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติให้นำร่างข้อบัญญัติเรื่องการถมท่ีดินเข้าสภา เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบในครั้งต่อไป 
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4.2  ขอความเห็นชอบรับโอนประปาบ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 

ประธานสภา  เชิญนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายก อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน  บ้านวังหว้า  

หมู่ที่ 10 เรื่อง  มอบโอนน้ำประปาบ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 ให้ อบต. ธาตุ  เนื่องจาก
ปริมาณการกักเก็บน้ำของหอพักน้ำประปาปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน
ในชุมชน  เพราะมีต้นวัชพืชเกิดในถังพักน้ำ  พร้อมทั้งแรงดันน้ำที่หอพักน้ำปัจจุบันยัง
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง  ประกอบกับที่ตั้งหอประปาหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงไม่มี
ความสะดวกและยั่งยืนต่อไป ชาวบ้านจึงมีมติให้โอนมอบ ให้ อบต.ดูแลเพื่อพิจารณา
ดำเนินการในการก่อสร้างประปาหมู่บ้านใหม่ในที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน   

ประธานสภา   เชิญท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเพ่ิมเติมครับ 
นายทวี แสนอุบล   ตามที่มติที ่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู ่ที ่ 10  ครั ้งที่  

1/2566  เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2566 มีมติให้โอนน้ำประปาให้ อบต.ธาตุ บริหาร
จัดการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ  และเพ่ือความสะดวก
ของพ่ีน้องในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค  

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการรับโอนประปาบ้าน
วังหว้า หมู่ที่ 10 ให้ อบต.ธาตุหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.ธาตุ ให้ความเห็นชอบในการรับโอน

ประปาบ้านวังหว้า หมู่ที่  10 ให้ อบต.ธาตุ รับผิดชอบ. 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการรับโอนประปาบ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 

อบต.ธาตุ รับผิดชอบด้วยคะแนน  21 ต่อ 0 เสียง 
4.3  ขอความเห็นชอบรับโอนประปาบ้านโนนแต้ หมู่ที่  6 

ประธานสภา  เชิญนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายก อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน  โนนแต้  

หมู่ที ่ 6 เรื ่อง  มอบโอนน้ำประปาบ้านโนนแต้ หมู่ที ่ 6 ให้ อบต. ธาตุ  เนื่องจาก
ประสบปัญหาไม่มีผู้เก็บค่าน้ำประปา  สาเหตุมาจากคนเก่าที่เคยเก็บขอเลิกเก็บ  ทำ
ให้มีความจำเป็นต้องส่งมอบประปากลับให้ อบต. ดูแลเหมือนเดิม   

ประธานสภา   เชิญท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเพ่ิมเติมครับ 
นายคาน เคนพุทธา   ตามท่ีมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6  ในการประชุม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  มีมติให้โอนน้ำประปา
ให้ อบต.ธาตุ บริหารจัดการ เนื่องจากไม่มีผู้เก็บค่าน้ำประปา   

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการรับโอนประปาบ้าน
โนนแต้   หมู่ที่ 6 ให้ อบต.ธาตุหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.ธาตุ ให้ความเห็นชอบในการรับโอน

ประปาบ้านโนนแต้  หมู่ที่  6 ให้ อบต.ธาตุ รับผิดชอบ. 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการรับโอนประปาบ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 

อบต.ธาตุ รับผิดชอบด้วยคะแนน  21 ต่อ 0 เสียง 
  4.4  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภา  เชิญนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ  
นายก อบต.  ด้วยได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12  ได้รับความเดือน

ร้อนในการสัญจรไป - มา เนื่องจากไม่มีถนนในการสัญจร  และใช้ในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งกำลังจะถึงฤดูการทำนา  ทำให้ในการสัญจรไปทำ 
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การเกษตรลำบากเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความ
อนุเคราะห์จาก อบต. ในการเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนให้เสร็จก่อนฤดูทำนา   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้พี ่น้องบ้านโคกกลาง หมู่ 12  
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากงบช่อมแซมไป
ก่อสร้างถนน ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   
2,000,000  บาท  
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไป 
ไปตั้งเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร บ้านโคกกลาง โดยตั้งในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  รายละเอียด  
ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือขนถ่ายผลผลิตทางเการเกษตร บ้าน 
โคกกลาง หมู่ที่ 12 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 880 เมตร งานถางป่าและขุดตอ           
( ขนาดเบา ) 900 ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 720 ลบ.ม. น คสล. 
มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน ท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 
ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน จุดเริ ่มต้นจากทางหลวงชนบท สน 
3022 ถึงรอบที่สาธารณประโยชน์โคกหนองยอ  รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ  
เลขที่   /2566 งบประมาณ 123,000 บาท  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามในการขออนุมัติโอนงบประมาณหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงร 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

  21 ต่อ 0 เสียง 
ประธานสภา   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม่เชิญครับ 
นายประวิน หล้าคำพา ม. 2 เสนอให้ทำโครงการต่าง ๆ ก่อนฤดูฝน 
นายถาวร ไต่ตาม ม. 18  เสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า 
นายสุทธิ ดาสิน ม. 17  แจ้งให้ซ่อมแซมถนนก่อนฤดูฝน เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาของ 

ประชาชนในพื้นท่ี 
นายอมรชัย ชาวศรี 
รองนายก อบต.   การทำโครงการต่าง ๆ ที่ช้า เนื่องจากต้องรองบประมาณจากกรม และเม่ือปี 

ที่แล้ว ที่ล่าช้าเนื่องจากเราเข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกอย่างยังไม่ลงตัว  และเรื่องซ่อมถนน
อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอหรือติดตามเชิญครับ 
นายสุทธิ ดาสิน ม. 17  ไฟฟ้าส่องสว่างที่เคยให้แต่ละหมู่บ้านจำนวน บ้านละ 2 จุด และถังขยะจะได้ 

หรือไม่ 
นายมีชัย โยชน์เยื้อน ม.3  ติดตามเรื่องกระจกติดตรงสี่แยก  เคยทำหนังสือเข้ามาแล้ว และถังขยะจะได้ 

หรือไม่ครับ 
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นายวิจิตร ทาปลัด ม. 1  แผนพัฒนาท้องถิ่นอยากให้แจ้งโครงการที่บรรจุในแผนของแต่ละหมู่ให้ทราบ 

ด้วย จะได้ทราบว่าโครงการไหนมีบ้าง  
ปลัด อบต.   โครงการที่บรรจุในแผนจะสำเนาแจกให้ครับ 
นายโชคชัย  พงษ์ประสาน ม. 12  เรื่องโครงการที่บรรจุในแผนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ 

สำเนาแจกให้ทุกท่านแล้วครับ 
นายอมรชัย ชาวศรี 
รองนายก อบต.   โครงการจัดซื้อถังขยะยังไม่มีในข้อบัญญัติ  ขอเป็นปีงบประมาณหน้า 
   เรื่องกระจกติดตามถนน 4 แยก ให้ประสานไปยัง ปภ. และทำหนังสือเข้ามาท่ี อบต.  

เพ่ือที่จะได้รวบรวมดำเนินการในครั้งเดียว 
ปลัด อบต.  เรื่องติดตั้งกระจกตรงจุดสี่แยกต่าง ๆ  ได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ทำหนังสือเข้ามาให้  

อบต. ทราบ ตั้งแต่การประชุมสมัยที่แล้ว  เห็นมีมาแค่ หมู่ 3 นอกนั้นยังไม่เห็นมีเข้า
มาทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้  

นายทวี แสนอุบล ม. 10  สอบถามคุณภาพอาหารกลางวันหลังจากท่ีได้มีงบประมาณค่าหัวอาหาร
เพ่ิมข้ึน  

ประธานสภา   เสนอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมกันเข้าสุ่มตรวจอาหารกลางวัน โดยไป 
พร้อม ๆ กัน 

ปลัด อบต.   การออกตรวจอาหารตามโรงเรียนเจ้าหน้าที่ยังไม่ออกไป เนื่องจากเหตุผล 
หลายประการ  ซึ่งเราได้โอนงบประมาณให้ รร.แล้ว หากจะเข้าไปตรวจโดยตรงอาจ
ทำให้โรงเรียนไม่พอใจได้  เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกัน อาจทำให้เกิด
ปัญหาระหว่างหน่วยงานและปัญหาระหว่างผู้บริหารกับครูได้  ซึ่งผมเสนอให้ทำเป็น
กล่องไปติดไว้ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติสภา  สำหรับอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น มีรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา  ออกตรวจทุก
วันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนอยู่แล้ว  

นายวิจิตร ทาปลัด ม. 1  เสนอให้ออกตรวจตามโรงเรียนเลย 
นายทำนอง ขันธ์โท ม. 7  เสนอให้แต่ละหมู่ไปตรวจบ้านของตนเอง 
นายโชคชัย พงษ์ประสาร ม. 12 เสนอให้นำกล่องแสดงความคิดเห็นไปตั้งตามโรงเรียน 
นายมีชัย โยชน์เยื้อน ม. 4  เห็นด้วยกับปลัด  ไม่ควรเข้าไปตรวจอย่างชัดเจน อาจมีปัญหาภายหลัง อาจ 

เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้เกิดปัญหาได้ 
ประธานสภา   เรื่องการออกตรวจอาหารกลางวันผมขอมติที่ประชุมสภา ในการออกตรวจ 

อาหารกลางวันว่าสมควรไปเป็นหมู่คณะหรือไปบ้านของใครของมัน 
มติที่ประชุม   มีมติให้สมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้านออกตรวจบ้านของตนเอง 
ปลัด อบต.  จะทำหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ือขออนุญาตติดกล่องรับฟังความคิดเห็น 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ หรือจะติดตามหรือไม่ครับ 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีท่านใดมีเรื่องที่เสนอ สมัยการประชุมสมัยนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย 

เจอกันในการประชุมสมัยหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการเปิดประชุม
สมัยวิสามัญ  วันนี้ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
    (ลงชื่อ)     เกียรติศักดิ์  ไชยโคตร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายเกียรติศักดิ์  ไชยโคตร) 
                                                       เลขานุการสภา ฯ 
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(ลงชื่อ)    วิภาดา ขันธุลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นางสาววิภาดา ขันธลุา) 
                                                    สมาชิก อบต. ม. 13 
 

                                (ลงชื่อ)        วิลัย เชื้อแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางวิลัย เชือ้แก้ว) 
                                                    สมาชิก อบต. ม. 14 

 
                                  (ลงชื่อ)    ประวิน หล้าคำพา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายประวิน หลา้คำพา)  
                                                      สมาชิก อบต. ม. 2 
 

                                   (ลงชื่อ)     เจริญ ผาอินดี   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายเจริญ ผาอินดี) 
                                                   ประธานสภา อบต. ธาตุ  


